

ประกาศ

ตั้งสมุหเทศาภิบาลมณฑลต่าง ๆ

มีพระบรมราชโองการ ใ้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสพลนัยอรรถกถา สั่งว่า เมื่อได้ยุบแคว้นรวมการปกครองมณฑลต่าง ๆ ตามประกาศ เรื่องยุบแคว้นรวมการปกครองมณฑลต่าง ๆ นั้นแล้ว ทรงพระราชดำริเห็นว่าสมุหเทศาภิบาลมณฑลคนใดได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณครบถ้วน ชำนาญ ย่างคนมีอาวุโส การแลความซื่อสัตย์อยู่ในเขตต์สมุหเทศาภิบาลที่จะได้รับพระราชทานเบี้ยบำนาญ เป็นการพักผ่อน ๑ และ ย่นการสมควรที่จะเลือกสรรบรรจผู้ตั้งสมุหเทศาภิบาลเสียใหม่ ให้เหมาะแก่ภูมิประเทศแลประโยชน์ราชการ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้

๑ มหาเสวกโท พระยาเดชนนชิต สำเร็จราชการมณฑลมหารามบุรี

๒ มหาเสวกโท พระยาราชวิชัยกาญจนาภช สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลร้อยเอ็จ

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๒ หน้า ๔๒๗

๓ มหาเสวกโท พระยาสุริยธรรมสกราช สมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลอุบลราชธานี

๔ มหาเสวกโท พระยาจางวางราชบัณฑิต สมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลสุราษฎร์

๕ มหาเสวกโท พระยาสุวิวัฒนาภรณ์ สมุหเทศา
ภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก

๖ จางวางโท พระยาจางวางราชบัณฑิต สหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลราชบุรี

๗ จางวางตรี พระยาสุเมธมนตรีพิชัยสงคราม สมุหเทศา
ภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา

รวม ๗ นายนี้ ออกจากที่ประจำการ เพื่อรับพระราชทานเบี้ย
บำนาญ

แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเอกอัครราชทูต
เทศาภิบาลดังต่อไปนี้ คือ

๑. ให้ย้ายมหาเสวกตรี พระยาเพชรปาลี สมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา ไปเป็นสมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก

๒. ให้มหาเสวกตรี พระยาเพชรดา สมุหพระนครบาล
ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา

เล่ม ๔๒ หน้า ๔๒๘ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๘

๓ ให้ย้ายมหาเสวกโท เจ้าพระยาสุรบดีรินทร์สุรินทรภักษ์
อุปราชภาคพายัพ มาเป็นสมุหพระนครบาล

๔ ให้ย้ายมหาเสวกโท พระยาราชนกุล อุปราชภาคอีสาน
ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพายัพ

๕ ให้มหาอำมาตย์ตรี พระยาพนมมนครานุรักษ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นครพนม เป็นผู้รั้งสมุหเทศาภิบาล สำเร็จ ราชการ
มณฑลอุดร

๖ ให้ย้ายจางวางโท หม่อมเจ้าชารงศิริ สมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลปราจีน ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จ
ราชการมณฑลนครไชยศรี

๗ ให้นายพลเรือโท หม่อมเจ้าอุปพัทธ์พงษ์ เป็นผู้รั้ง
สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีน

๘ ให้มหาอำมาตย์โท พระยาอรรถการยบดี ผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ชั้นหลวงพิเศษ ไปเป็นผู้รั้งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จ
ราชการมณฑลราชบุรี

๙ ให้ย้ายจางวางโท พระยาสุรินทรราชา สมุหเทศาภิบาล
สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการ
มณฑลนครศรีธรรมราช

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ หน้า ๙๒๕

๑๐ ให้ย้ายนางวารี หม่อมเจ้าสุภดิเดช สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปัตตานี ไปเป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต

๑๑ ให้นางวรางศรี พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ อธิบดีกรมสำรวจ ไปเป็นผู้รั้งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปัตตานี ตั้งแต่วันนี้ไป

ประกาศมาณวันที่ ๓๑ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๘ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

ประกาศ

ยุบเลิกกรมสำรวจ

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า กรมสำรวจในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่แต่เพียงตรวจตราระเบียบการแพนปกครองในหัวเมืองนั้น

เมื่อได้จัดแยกแพนปกนั้ที่ราชการต่าง ๆ ให้มีหน้าที่ตรวจตราอยู่ในตัวแล้ว กรมสำรวจก็ไม่มีควมจำเป็นต่อไป เนื่องจาก การที่จะตั้งประหยัดตัดรอนรายจ่ายเงินแผ่นดิน ให้เข้าสู่